

กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ



เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๙๕ คน โดยมี นายวุฒิไกร ผิวขาว ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

การรณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ZERO TOLERANCE



วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางกลัก นำโดย นายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางกลัก ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางกลัก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาายางกลัก ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมในการประพฤติ ปฏิบัติตน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล นาายางกลัก ให้เป็นไปตาม ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา ท้องถิ่น และประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy)